



ประกาศสำนักงานประมงจังหวัดยะลา  
เรื่อง ให้ผู้ประกอบการการเพาะเลี้ยงกุ้งก้ามแดง หรือ กุ้งเครย์ฟิช  
(*Procambarus charkii* หรือ *Cherax spp.*) มาแจ้งการประกอบกิจการ

ตามประกาศกรมประมง เรื่อง กำหนดให้ผู้ประกอบการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุม (กุ้งก้ามแดง หรือ กุ้งเครย์ฟิช (*Procambarus charkii* หรือ *Cherax spp.*) ต้องปฏิบัติ พ.ศ.๒๕๕๙ และประกาศกรมประมง เรื่อง กำหนดให้ผู้ประกอบการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุม (กุ้งก้ามแดง หรือ กุ้งเครย์ฟิช (*Procambarus charkii* หรือ *Cherax spp.*) ต้องปฏิบัติ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๙ ได้กำหนดให้ผู้ประกอบการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุม (กุ้งก้ามแดง หรือ กุ้งเครย์ฟิช *Procambarus charkii* หรือ *Cherax spp.*) อยู่ก่อนวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ต้องแจ้งการประกอบกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำดังกล่าวต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ภายในหกสิบวันนับแต่วันที่ คณะกรรมการประมงประจำจังหวัดประกาศกำหนดพื้นที่ให้เป็นเขตเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุม

คณะกรรมการประมงประจำจังหวัดยะลา ได้ออกประกาศ เรื่อง กำหนดเขตเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ สำหรับกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุมประเภทกุ้งก้ามแดง หรือ กุ้งเครย์ฟิช (*Procambarus charkii* หรือ *Cherax spp.*) ซึ่งได้ลงประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๐

สำนักงานประมงจังหวัดยะลา ขอแจ้งให้ผู้ประกอบการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุมประเภท กุ้งก้ามแดง หรือ กุ้งเครย์ฟิช (*Procambarus charkii* หรือ *Cherax spp.*) อยู่ก่อนวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๕๙ มาแจ้งข้อมูลการประกอบกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำดังกล่าวต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ณ สำนักงานประมงจังหวัดยะลา ศาลากลางจังหวัดยะลา อาคาร ๑ ตำบลสะเตง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ในวันและเวลาราชการ ผู้ใดฝ่าฝืนต้องระวางโทษตามมาตรา ๑๔๙ แห่งพระราชกำหนด การประมง พ.ศ.๒๕๕๘

กรณีเป็นผู้ประกอบการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุม (กุ้งก้ามแดง หรือ กุ้งเครย์ฟิช *Procambarus charkii* หรือ *Cherax spp.*) หลังจากวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ต้องแจ้งการประกอบกิจการ การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำดังกล่าวต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ก่อนจะดำเนินกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานประมงอำเภอ สำนักงานประมงจังหวัดยะลา โทรศัพท์หมายเลข ๐ ๗๓๒๑ ๓๙๗๑ หรือ ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์สำนักงานประมงจังหวัดยะลา

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

(นายชวพจน์ นกหนู)  
ประมงจังหวัดยะลา